



ประกาศจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ตามประกาศจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลปัตตานี สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ <http://pattanihos.thaijobjob.com> และกำหนดประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ก) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑)

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัครคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หรือคุณสมบัติที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ก.พ. มิได้รับรอง ว่าเป็นวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้เข้ารับสมัครคัดเลือก รายนั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบ
คัดเลือก ตามวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ดังนี้ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒)

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มการสอบคัดเลือก ๓๐ นาที
และจะเรียกผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าห้องสอบคัดเลือกก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ค) ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

๑. การเข้ารับการคัดเลือก เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่
กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และ
วิธีการคัดเลือกของแต่ละวิชา

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ
กระโปรงหรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้ารัดส้นหรือหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง ห้ามใส่กางเกงยีนส์
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือก และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบเพื่อใช้แสดงคู่กันหากไม่มีบัตรใด บัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๒.๔ การเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๒.๔.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

๒.๔.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบคัดเลือก ในตารางสอบคัดเลือกไปแล้ว ๓๐ นาที คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด

๒.๔.๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๒.๔.๔ อุปกรณ์ในการสอบ โรงพยาบาลปัตตานีจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอบไว้ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๒.๔.๕ ไม่นำเอกสารและตำรา เครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ ยกเว้นนาฬิกาสำหรับดูเวลาเท่านั้น

๒.๔.๖ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยเคร่งครัด

๒.๔.๗ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๒.๔.๘ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือก อนุญาตเท่านั้น

๒.๔.๙ เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือก สั่งให้หยุดทำคำตอบต้องหยุดทันทีแต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกได้อนุญาตแล้ว

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนในการสอบครั้งนี้ หากผู้ใดไม่มาตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

จังหวัดปัตตานี จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ โรงพยาบาลปัตตานี และทาง www.pattanihos.com ในหัวข้อ “สมัครงาน” หรือ <http://pattanihos.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสนั่น สนธิเมือง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๑๐๐๑	นาย นูรุดดิน ยูโซะ
๒	๑๐๐๒	นาย มุฮัมหมัดรีซวาน์ สาและ
๓	๑๐๐๓	นาย อาราฟัส กาเดร์
๔	๑๐๐๔	นางสาว อาลาวิยะห์ สาเมาะ

.....

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก (สอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์) (ต่อ)
ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

วัน เวลา สถานที่คัดเลือก/ เลขประจำตัวสอบ	หลักสูตรวิธีการ	การคัดเลือก โดยวิธีการ	คะแนน เต็ม
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ สอบเวลา ๑๕.๓๐ เป็นต้นไป ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น ๙ อาคารวชิรประชาเวช เลขประจำตัว ๐๐๑ - ๐๐๔	๒. ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดย มีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่ ก.พ. กำหนด และประเมินความ เหมาะสมกับหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ ผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้ วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้อาจ ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม อื่น ๆ รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะ ที่จำเป็นของตำแหน่ง	<u>การสอบ</u> <u>สัมภาษณ์</u>	<u>๑๐๐</u> <u>คะแนน</u>

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนอย่างละไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

หมายเหตุ

- ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มสอบ ๓๐ นาที และจะเรียก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เข้าห้องสอบคัดเลือกก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือก
- ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร
อื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบคัดเลือกเพื่อใช้
แสดงคู่กันหากไม่มีบัตรใด บัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกจะไม่อนุญาตให้เข้าห้อง
สอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด

.....